

Vì sao cần cắt bao quy đầu? Khi nào nên thực hiện cắt bao quy đầu

Ngày 01/12/2024

Da bao quy đầu là vùng da bao quanh "cậu bé". Vùng da này ôm kín quanh đầu "cậu bé" thời điểm đàn ông còn không to cùng với thường sẽ tự động tụt xuống lên khi từ 4 - 5 độ tuổi. Mặc dù vậy, lúc đến độ tuổi dậy thì mà bao quy đầu vẫn chưa tự lộ xuống, thì có thể cần can thiệp với tiểu phẫu.

Cắt bao quy đầu là gì?

Cắt bao da quy đầu là phẫu thuật mổ bỏ phần da bọc ban đầu của "cậu nhỏ". Tiểu phẫu này có khả năng được làm theo trên kia người bệnh to hoặc trẻ nhỏ. Với trẻ bé, phẫu thuật cắt bao quy đầu luôn được tuân thủ nếu dương vật khỏe mạnh. Với đối tượng lớn, tiểu phẫu cắt bao quy đầu thường được tuân theo khi con trai phát hiện bệnh lý viêm đầu "cậu bé", bao quy đầu hẹp (khi da quy đầu ko tụt vĩnh viễn triệt để quy đầu), hay nghẹt da bao quy đầu (khi bao da quy đầu không thể kéo xuống).

Tuân thủ cắt bao quy đầu

Cắt da quy đầu là một mổ dễ dàng cũng như luôn chỉ mất một vài phút. Phái mạnh lúc cắt bao da quy đầu thường trải qua 3 bước cơ bản sau:

Bước 1: thăm khám lâm sàng, y bác sĩ tư vấn về phẫu thuật cắt da quy đầu

Bước 2: người bệnh được gây nên tê, y bác sĩ làm theo phẫu thuật

Bước 3: người bệnh được quan sát cùng với chăm sóc dưới thời gian cắt da quy đầu

Chuyên gia có thể sử dụng những công nghệ không giống nhau trong quá trình tuân theo tiểu phẫu, tuy nhiên các bước đều tương tự như sau:

"cậu nhỏ" cùng với da bao quy đầu được khiến cho sạch

<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=73&phong-kham-nam-khoa>

<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=73&phong-kham-da-khoa>

<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=73&kham-yeu-sinh-ly>

<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=73&kham-xuat-tinh-som>

<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=73&chi-phi-cat-bao-quy-dau>

<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=73&dia-chi-cat-bao-quy-dau>

<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=73&phong-kham-phu-khoa>

<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=73&dia-chi-chua-benh-tri>

<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=73&chi-phi-cat-tri>

<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=73&dia-chi-pha-thai-an-toan>

<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=73&chi-phi-pha-thai-an-toan>

<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=73&cach-pha-thai-an-toan>

<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=73&chi-phi-chua-sui-mao-ga>

<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=73&kham-sui-mao-ga>

<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=73&kham-benh-lau>

<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=73&dia-chi-chua-hoi-nach>

<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=73&cach-tri-hoi-nach>

Phục hồi sau cắt da quy đầu

Thời gian chảy viện, người bệnh sẽ được chỉ dẫn cách giúp đỡ để ngay phục hồi. Bình thường sẽ mất đi khoảng 10 hôm để "cậu bé" có thể khôi lại. Dưới 3-4 hôm, đầu dương vật có thể cảm thấy không dễ chịu hay sưng to cũng như bác sỹ sẽ kê đơn thuốc giảm cảm giác đau giúp người bệnh trước thời điểm rời dứt điểm viện.

Bệnh nhân có thể bắt buộc nghỉ làm việc trong một tuần cũng như tránh ko quan hệ tình dục nhỏ nhất 4 tuần sau thời gian tuân thủ cắt bao da quy đầu. Để làm giảm sát lên quần, bệnh nhân có khả năng sử dụng Vaseline để bôi quanh đầu "cậu nhỏ" và sử dụng quần mỏng cùng với rộng trong 2-3 ngày mới đầu dưới tiểu phẫu.

Nếu người bệnh thì có biểu hiện sốt nhẹ, tấy đỏ hay xuất huyết, đau đớn kéo dài hay nhói tại đầu "cậu bé" thì phải gọi điện tức khắc sở hữu bác sỹ vì ấy có thể là triệu chứng của viêm.

Tiện dụng của cắt bao da quy đầu

Cắt bao quy đầu giúp giảm nguy cơ mắc một số bệnh lý viêm cũng như những bệnh lý lây nhiễm qua giao hợp

Cắt da quy đầu được cho biết rằng liệu có phổ biến tiện dụng bao gồm:

< >Giảm xác suất nhiễm trùng tại vùng đầu tiên dương vật: cắt bao quy đầu có khả năng làm giảm số lượng vi khuẩn dưới da đầu dương vật, do vậy suy giảm nguy cơ viêm đường tiết niệu hoặc viêm đầu "cậu bé".Giảm khả năng nhiễm HIV: cắt bao quy đầu đã từng được chỉ ra rằng có thể giảm 1 phần khả năng nhiễm trùng HIV và các bệnh lý phát tán qua giao hợp ở người to.Giảm khả năng ung thư dương vật: cắt bao quy đầu có thể hạn chế số lượng vi khuẩn và xác suất viêm mãn tính, vì thế khả năng ung thư sẽ tổn ít hơn.Cải thiện tin cậy tình dục an toàn: khả năng mắc các bệnh lây truyền qua giao hợp như herpes, HPV thường thấp hơn ở đấng mày râu đã tuân thủ cắt bao da quy đầu.

Bao quy đầu chỉ bắt buộc mổ thời gian ảnh hưởng trực tiếp tới tin cậy đời sống. Các trường hợp mắc phải hẹp hoặc bị dài bao quy đầu nên được thăm khám và mua mẹo điều trị kịp thời. Vì nếu không sẽ dẫn đến những biến chứng nguy hiểm trong ấy liệu có ung thư dương vật.

Có bắt buộc cắt bao da quy đầu giúp con trai từng tới tuổi trưởng thành?

Bao quy đầu hẹp là lý do đảm bảo nhất dẫn tới ung thư "cậu bé" tại đối tượng to. Thời gian bị bệnh hẹp bao quy đầu hoặc chứng dài bao quy đầu, nước tiểu thường còn sót lại phía bên trong bọc da, đóng cặn, gây ra khó khăn trong vấn đề đảm bảo rửa ráy cá nhân. Theo thời điểm, bệnh lý có thể gây ra viêm da quy đầu nguy hại đến tính mệnh cũng đó là chất lượng đời sống tình dục.

Vợ tôi của người bệnh hẹp bao quy đầu cũng dễ gặp phải các bệnh lý viêm nhiễm sản phụ khoa, trong ấy biến chứng là ung thư cổ tử cung. Trong trường hợp bệnh hẹp bao quy đầu vừa, khi cương sẽ dẫn đến hiện tượng thắt nghẹt đầu "cậu nhỏ", khiến "cậu nhỏ" sưng tấy, cần phải khắc phục cấp cứu. Mặt khác, nếu da bao quy đầu không có biểu hiện ảnh hưởng tới tính mệnh và sinh hoạt tình dục thì bạn có thể không buộc phải mổ. Điều cấp thiết là luôn để ý vệ sinh sạch sẽ. Hàng đầu do các nguyên nhân này bắt buộc đối tượng to càng cần buộc phải khám và nhờ giải đáp cắt bao quy đầu càng kịp thời càng uy tín tốt tranh dẫn tới gây ra nghiêm trọng giúp tính mạng.

Để đặt lịch thăm khám tại viện, các bạn vui lòng bấm số điện thoại hay đặt lịch trực tiếp ở ĐÂY. Tải cũng như đặt lịch khám tự động trên kia áp dụng MyVinmec để quản lý, theo dõi lịch cùng với đặt hẹn hầu hết khi đa số vị trí ngay phía trên ứng dụng.

Đối tượng lớn bắt buộc đi thăm khám cũng như cắt da quy đầu giả dụ thiết yếu để tránh gây ra biến chứng nặng

Các rủi ro của vấn đề cắt bao da quy đầu

Việc giải phẫu cắt bao quy đầu giúp đảm bảo làm sạch cơ quan sinh sản, làm giảm khả năng viêm "cậu nhỏ". Tuy vậy, phụ thuộc vào tay nghề và kinh nghiệm của chuyên gia phẫu thuật, ví như không đạt bắt buộc có thể gây ra giảm ham muốn trong quá trình quan hệ tình dục. Vì lớp da đã gặp phải mổ phá đó lắm khi có kết hợp với một vài dây thần kinh cực khoái.

Bên cạnh đó, cũng như bất cứ những cuộc tiểu phẫu khác, cắt da quy đầu cũng có thể gây rủi ro tuy nhiên chỉ tại mức ko đáng nói bao gồm:

< >Cảm giác mệt mỏi.Chảy huyết cũng như nhiễm khuẩn.Quy mới đầu gặp phải kích ứng.Viêm niêm mạc dương vật.Có khả năng mắc phải chấn thương "cậu bé".

Sau thời gian tiêu phẫu, bệnh nhân được kê đơn thuốc và có khả năng ra viện liền

Cắt da quy đầu là một phẫu thuật chưa quá khó khăn, người bệnh ko cần phải nằm viện dưới trị. Tổng thời gian thăm khám, tuân theo kiểm tra tới mổ và chữa trị chỉ trong vài ba giờ. Sau khi tiểu phẫu, bệnh nhân được kê đơn thuốc cũng như có khả năng chảy viện nhanh chóng. Người bệnh phải thay thế băng tại những bệnh viện chuyên khoa khoảng 5 ngày. Chỗ bị thương ko bắt buộc phẫu thuật chỉ cùng với lành hẳn trong tầm 2 tuần.

4. Khi có khả năng quan hệ sau mổ

Sau cắt da quy đầu từ 2 - 3 tuần thì đa số sinh hoạt có thể trở về thông thường. Tuy vậy, đây là âm

hộ, nhạy cảm, các tổ chức sau da lỏng lẻo cần việc quan hệ có khả năng khiến "cậu nhỏ" bị thương tổn. Đặc thù là lúc "cậu nhỏ" kích thích, cương dương, chỗ bị thương sẽ không khó nứt ra gây nên chảy máu và nhiễm trùng, phù nề, cũng như trĩ khởi. Do vậy người cắt bao quy đầu buộc phải cần thêm ít lúc để giữ gìn sử dụng các biện pháp an toàn, khoảng 1 tháng dưới phẫu thuật có thể làm chuyện đó được. Tuy nhiên, để đảm bảo chắc chắn, người bệnh phải tái khám theo lịch hẹn cùng với làm theo chỉ dẫn của bác sỹ trước thời điểm xuất ý muốn.

Giảm sút cực khoái trong quan hệ tình dục cũng có khả năng tiếp diễn bởi quá trình biến mất một vài dây thần kinh kích thích ham muốn ham muốn sau giải phẫu. Hiện thực, ảnh hưởng của việc cắt bao quy đầu đến nhu cầu tình dục cùng với tính mệnh vẫn còn được tiếp tục nghiên cứu.

5. Giúp đỡ dưới cắt bao quy đầu

Bệnh nhân buộc phải chọn quần chíp thích hợp, tin cậy nhất là nên rộng cũng như thoáng mát để làm giảm ma sát hạn chế khiến cho thương tổn đầu "cậu nhỏ".

Rửa ráy bao quy đầu hàng ngày theo chiều kèm của y bác sỹ. Giảm thiểu khiến ướt khu vực băng vùng da bị thương, đặc thù thời gian tiểu tiện với bí quyết chuẩn gạt phải sẵn giấy ngấm. Thời gian tắm xong có thể hạn chế khiến ướt bằng gạc bằng cách mang "áo mưa".

Ko dùng những chất kích thích khả năng tình dục thí dụ rượu, bia, thuốc lá, đồ uống liệu có gas, đồ dùng thì có cồn... Bởi chúng khiến trễ công đoạn phục hồi vết thương.